

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

การวิจัยเรื่อง การใช้ประโยชน์ของมุสลิมในประเทศไทยจากงบสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)ตามทัศนะนักกฎหมายอิสลาม เป็นงานวิจัยเอกสาร โดยการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารตำราที่เกี่ยวข้องกับฟิควที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหะรอม พร้อมทั้งศึกษาหุก่มและประเภทของการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินหะรอม จากอัลกุรอาน อัลหะดีษ และทัศนะของบรรดานักกฎหมายอิสลาม ตลอดจนศึกษาหุก่มที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากงบสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และแผนงานสร้างเสริมสุขภาพมุสลิม(สสม.)ที่เป็นปัญหาฟิควร่วมสมัยที่บรรดานักวิชาการยุคปัจจุบันให้ความสนใจ ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินหะรอมตามบทบัญญัติอิสลาม เพื่อวิเคราะห์ทัศนะนักกฎหมายอิสลามต่อการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินหะรอม และศึกษาวิเคราะห์ทัศนะนักกฎหมายอิสลามต่อการใช้ประโยชน์จากงบสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และแผนงานสร้างเสริมสุขภาพมุสลิม(สสม.) ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยนำเสนอ การใช้ประโยชน์และประเภทการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินหะรอม การจัดเก็บภาษีของรัฐบาลไทยจากพลเมืองของประเทศ ความแตกต่างระหว่างการจัดเก็บภาษีในรัฐอิสลามกับรัฐที่มีใช้รัฐอิสลาม การใช้ประโยชน์จากงบสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)และแผนงานสร้างเสริมสุขภาพมุสลิม(สสม.) ผลวิจัยที่ได้รับนั้นมีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างข้อมูลและเป็นเอกสารทางวิชาการ รวมทั้งเพื่อนำเสนอแนวทางปฏิบัติในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินหะรอม และการใช้ประโยชน์จากงบสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และแผนงานสร้างเสริมสุขภาพมุสลิม(สสม.) ที่ถูกต้องตามหลักการอิสลามแก่ผู้สนใจทั่วไป

5.1 สรุปผลการวิจัย

จากการวิจัยพบว่า อิสลามได้ให้ความสำคัญกับการได้มาของทรัพย์สินที่มุสลิมต้องตระหนักถึง เพื่อไม่ให้ก่อเกิดเป็นทรัพย์สินหะรอมที่เป็นสาเหตุของบาปติดตัวตลอดไป เว้นแต่สามารถดำเนินการเพื่อให้หลุดพ้นจากทรัพย์สินหะรอมดังกล่าวได้โดยการนำไปใช้ประโยชน์โดยวิธีที่กฎหมายอิสลามได้กำหนด

ทรัพย์สิน คือ สิ่งที่สามารถอำนวยความสะดวกได้ ส่วนทรัพย์สินหะรอมคือ ทรัพย์สินที่หะรอมโดยในตัวเอง เช่น สุรา สุกร ซากสัตว์เป็นต้น หรือทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติอิสลามจะเป็นวัตถุหรือการใช้ประโยชน์ เช่น ทรัพย์สินที่ได้มาจากการขโมย ทรัพย์สินที่ได้มาจากการรับสินบน และทรัพย์สินที่ได้มาจากการเล่นการพนัน เป็นต้น ทรัพย์สินที่ได้มาด้วยวิธีดังกล่าว ถือเป็นทรัพย์สินหะรอมที่ผู้ครอบครองไม่สามารถถือเป็นกรรมสิทธิ์หรือใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวได้

นักกฎหมายอิสลามได้จำแนกประเภทของการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินหะรอมออกเป็น 3 ประเภท

1. เพื่อส่วนบุคคล สามารถใช้ประโยชน์เท่าที่จำเป็นสำหรับผู้มีฐานะยากจนที่มีปัจจัยยังชีพที่เหลาไม่เพียงพอแก่ตัวเองและครอบครัว
2. เพื่อกิจกรรมศาสนา หากเป็นการประกอบพิธีหัจญ์ นั้นใช้ได้หลุดพ้นจากฟิรฎู แต่บาปไม่ได้รับผลบุญจากอัลลอฮ์ แต่หากเป็นการก่อสร้างมัสยิดและสถานทำอิบาดะฮ์ต่ออัลลอฮ์ไม่เป็นที่อนุมัติเพราะเป็นสถานที่ ที่มีเกียรติ ไม่สมควรนำทรัพย์สินหะรอมมาใช้ในการก่อสร้าง
3. เพื่อสาธารณประโยชน์ทั่วไปของมุสลิมที่ไม่เกี่ยวข้องกับศาสนา เป็นที่อนุมัติ เช่นการสร้างโรงเรียน สร้างถนน สร้างโรงพยาบาล ให้ทุนการศึกษา เป็นต้น

ส่วนการดำเนินการเพื่อให้ตัวเองหลุดพ้นบ่วงบาปจากการครอบครองทรัพย์สินหะรอมดังกล่าวได้ โดยการนำไปใช้ประโยชน์โดยวิธีที่กฎหมายอิสลามได้กำหนด ดังต่อไปนี้

1. บริจาคให้กับผู้มีฐานะยากจน หรือบริจาคให้กับสาธารณประโยชน์ทั่วไปของมุสลิม กรณีที่ไม่ทราบเจ้าทรัพย์
2. ต้องคืนทรัพย์สินดังกล่าวแก่เจ้าทรัพย์ กรณีทราบเจ้าทรัพย์
3. ต้องคืนให้กับ บัณฑิตของมุสลิม หรือผู้มีฐานะยากจน หรือบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์ทั่วไปของมุสลิม กรณีทรัพย์สินหะรอมที่เจ้าของจ่ายในทางที่เป็นมอฺคิฮ์¹¹¹ ต่ออัลลอฮ์ เช่นค่าจ้างหมอ ค่ำร้องเพลง ฯลฯ

ส่วนหนึ่งที่เป็นแหล่งรายได้ของประเทศ คือภาษีที่ได้มาจากการจัดเก็บจากพลเมืองของประเทศ เพื่อนำมาเป็นงบประมาณในการบริหารประเทศ ส่วนหุ้กมการจัดเก็บภาษี การจ่ายภาษี และแหล่งที่มาของภาษีในรัฐอิสลาม และในรัฐที่มีใช้รัฐอิสลาม สามารถแยกแยะหุ้กมดังกล่าวได้

1. รัฐบาลไทยซึ่งมิใช่รัฐอิสลาม สามารถจัดเก็บภาษีจากพลเมืองที่มีไม่มุสลิม ไม่ว่าจะ เป็นภาษีทั่วไปหรือภาษีบาป เพราะกฎระเบียบและกระบวนการจัดเก็บภาษีต่างๆ ส่วนแล้วเกิดขึ้นใน

¹¹¹ มอฺคิฮ์คือความชั่วทุกอย่างที่เป็นการละเมิดคำสั่งของอัลลอฮ์

รัฐที่มีใช้รัฐอิสลาม ซึ่งศาสนาอิสลามได้ให้การยอมรับ การทำธุรกรรมระหว่าง ผู้ที่มีใช้มุสลิมด้วยกันในสิ่งที่พวกเขายอมรับว่าเป็นสิ่งที่ชอบธรรม หรือถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมือง

2. รัฐบาลไทย สามารถจัดเก็บภาษีจากพลเมืองที่เป็นมุสลิม ไม่ว่าจะเป็นภาษีทั่วไปหรือภาษีบาป เพราะรัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี พลเมืองของประเทศทั้งหมดรวมถึงคนมุสลิมด้วย จำเป็นต้องให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการจ่ายภาษีต่างๆ ให้แก่รัฐ ส่วนกระบวนการจัดเก็บภาษี กฎระเบียบต่างๆ ล้วนแล้วเกิดขึ้นในรัฐที่มีใช้รัฐอิสลาม หากจะหุ้กมโดยใช้บรรทัดฐานของกฎหมายอิสลาม ถือเป็นการใช้บรรทัดฐานที่ไม่สมควร แต่โดยหน้าที่ของมุสลิมจำเป็น ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอิสลามในทุกยุคทุกสมัย และทุกสถานที่ โดยมีได้มีความแตกต่างระหว่างที่อยู่ในรัฐอิสลามหรือในรัฐที่มีใช้รัฐอิสลาม

3. ในอิสลามสามารถจัดเก็บภาษีได้ เพราะการจัดเก็บภาษีที่ชอบธรรมเป็นสิ่งที่อนุมัติในอิสลาม โดยเฉพาะในยามประเทศเกิดวิกฤติ ผู้นำประเทศสามารถจัดเก็บภาษีจากประชาชนได้ ซึ่งเป็นการอุดหนุนรัฐ

4. รัฐอิสลามสามารถจัดเก็บภาษีทั่วไปจากพลเมืองของประเทศได้

5. รัฐอิสลามไม่สามารถจัดเก็บภาษีบาปจากพลเมืองของประเทศ เพราะรัฐอิสลามต้องจัดเก็บภาษีตามระเบียบของกฎหมายอิสลาม

6. รัฐอิสลามสามารถจัดเก็บภาษีจากพลเมืองที่เป็นมุสลิม ได้ โดยเฉพาะในยามประเทศเกิดวิกฤติ ที่รัฐต้องการการอุดหนุนด้านทุนทรัพย์

7. รัฐอิสลามสามารถจัดเก็บภาษีจากพลเมืองที่มีใช้มุสลิมได้

องค์กรของรัฐที่จัดสรรภาษีสุราก็คือสำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ทำหน้าที่หลักคือการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและเป็นทุนทรัพย์ของรัฐเพื่อพัฒนาประเทศในรูปแบบความช่วยเหลือ ทุนการศึกษา หรือโครงการเพื่อพัฒนาส่วนบุคคลหรือเป็นสาธารณประโยชน์ของมุสลิมโดยรวม เป็นต้น และเป็นแหล่งเงินทุนให้กับแผนงานส่งเสริมสุขภาพมุสลิมไทย (สสม.)

ส่วนแผนงานสร้างเสริมสุขภาพมุสลิมไทย(สสม.) เป็นองค์กรที่ผลักดันให้เกิดความตื่นตัวในการดูแลสุขภาพในหมู่ชาวไทยมุสลิม และเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ที่ให้ความช่วยเหลือในรูปแบบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลามหรือ โครงการเพื่อพัฒนาส่วนบุคคลหรือเป็นสาธารณประโยชน์ของมุสลิมโดยรวม องค์กรนี้เกี่ยวข้องกับมุสลิมในประเทศไทยโดยเฉพาะ

มุสลิมในประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากงบประมาณกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และแผนงานสร้างเสริมสุขภาพมุสลิมไทย (สสม.) ได้โดยที่นักกฎหมายอิสลามส่วนใหญ่ได้วางกฎเกณฑ์ข้อบัญญัติอิสลามเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากงบดังกล่าวดังต่อไปนี้

1. รัฐให้ความช่วยเหลือต่อมุสลิมในประเทศไทยที่สถานภาพเป็นชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย ในรูปแบบโครงการ งบประมาณ การศึกษา และ อื่นๆ ด้วยการจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดินโดยผ่านองค์กรของรัฐ

2. ความแตกต่างของทั้งสองรัฐย่อมมีผลต่อการกำหนดของแต่ละรัฐ ในรัฐอิสลามประชาชนที่เป็นมุสลิมต้องปฏิบัติตามกฎหมายอิสลามอย่างเคร่งครัด ส่วนประชาชนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมต้องปฏิบัติตามกฎหมายอิสลามในเรื่องที่เกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา การชดใช้ กฎหมายที่ว่าด้วยการละเมิด ที่ว่าด้วยการฆาตกรรมเท่านั้น ส่วนศาสนกิจอื่นนั้นไม่ต้องปฏิบัติตามศาสนาอิสลาม ในรัฐที่มีรัฐอิสลาม ผู้ที่มีไม่มุสลิม สามารถปฏิบัติตามกฎหมายที่สังคมนั้นๆ กำหนดมา โดยถือว่าเป็นความชอบธรรมของเขาในรัฐของตนเอง โดยที่มีต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ของกฎหมายอิสลาม

ส่วนมุสลิมต้องปฏิบัติตามกฎหมายอิสลามจะเป็นอย่างอื่นมิได้

3. การทำธุรกรรมระหว่างมุสลิมกับผู้ที่มีไม่มุสลิมในประเทศไทย เป็นที่อนุญาตและควรมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน トラบใดที่ไม่เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า พวกเขาได้ตั้งตนเป็นศัตรูกับอิสลามและชาวมุสลิมอย่างชัดเจน

4. การทำธุรกรรมระหว่างผู้ที่มีไม่มุสลิมด้วยกันในประเทศไทย ถือว่าเป็นความชอบธรรม และสิ้นสุดลงระหว่างพวกเขา และสิ่งเหล่านั้นจะไม่มีผลต่อการทำธุรกรรมกับมุสลิมที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยอีกต่อไป

งบประมาณกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่รัฐบาลไทยจัดสรรให้กับมุสลิมที่อยู่ในประเทศไทยจากภาษีสรรพสามิตหมวดภาษีสุรา ถือว่าไม่ขัดกับกฎหมายอิสลามด้วยเหตุผลต่อไปนี้

1. กฎหมายอิสลามยอมรับธุรกรรมต่างๆ ที่เห็นชอบกันระหว่างผู้ที่มีไม่มุสลิมด้วยกัน ซึ่งภาษีสุรา ถูกจัดเก็บโดยรัฐบาลไทยซึ่งไม่ใช่รัฐอิสลามจากเจ้าของโรงงานสุราที่ไม่ใช่มุสลิม ซึ่งตามกฎหมายและสังคมไทยถือเป็นสิ่งชอบธรรม อีกทั้งกระบวนการจัดเก็บภาษียังได้สิ้นสุดลง ระหว่างทั้งสองฝ่ายที่มีไม่มุสลิม ซึ่งโดยความเห็นของนักกฎหมายอิสลามแล้วการทำธุรกรรมระหว่างผู้ที่มีไม่มุสลิมด้วยกันในรัฐของตนเอง คือประเทศไทยซึ่งมิใช่เป็นรัฐอิสลาม ถือว่า

เป็นสิ่งที่ชอบธรรม และกฎหมายอิสลามให้การรับรอง เพราะกฎหมายอิสลามไม่มีอำนาจบังคับในรัฐที่มีใช้รัฐอิสลาม¹¹² และไม่จำเป็นต้องใช้กฎหมายอิสลามในรัฐที่มีใช้รัฐอิสลาม

2. เป็นงบประมาณจากรัฐ ซึ่งเมื่ออิสลามยอมรับความเป็นรัฐก็ย่อมยอมรับความชอบธรรมต่างๆที่รัฐจัดขึ้น อิสลามให้การรับรองสถานภาพของพันธกรรมสัญญาต่างๆที่เป็นที่เห็นชอบกันระหว่างคู่สัญญาที่มีใช้มุสลิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เป็นที่ยอมรับและเห็นชอบโดยรัฐบาลสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)คืองบที่รัฐบาลไทยเห็นชอบเป็นงบประมาณของชาติ จึงถือเป็นงบที่อิสลามให้การยอมรับ โดยยกเหตุผลว่า เมื่อทรัพย์สินคืนสภาพกลับสู่เป็นของรัฐ ทรัพย์สินดังกล่าวก็เป็นสิ่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ที่รัฐสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว ถือว่าเป็นสิ่งที่อนุมัติและชอบด้วยกฎหมาย

3. มีความแตกต่างระหว่าง เงินค่าสุรากับเงินภาษีสุรา เงินค่าสุราคือ เงินที่ได้จากการขายสุรา ส่วนเงินภาษีสุราคือ เงินที่รัฐบังคับจัดเก็บจากผู้ขายสุรา ซึ่งเมื่อมีความแตกต่างระหว่างรูปลักษณะก็จะมี ความแตกต่างระหว่างค่าและกฎเกณฑ์

4. งบสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) คือ งบที่ผ่านกระบวนการสังเคราะห์จากภาษีสรรพสามิตมาเป็นงบประมาณแห่งชาติ ภาษีสุราที่จัดเก็บเข้าสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ที่เป็นองค์กรของรัฐได้เปลี่ยนสภาพจากภาษีมาเป็นทรัพย์สินของรัฐโดยชอบธรรมด้วยกฎหมายของประเทศ ซึ่งกฎหมายอิสลามให้การรับรองกฎหมายของประเทศที่ไม่ใช่มุสลิม รัฐจึงสามารถนำเงินดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายของรัฐและกฎหมายอิสลาม

5. มุสลิมสามารถใช้เงินบาปได้ตราบใดที่เขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับเงินนั้น เช่น เงินค่าสุกร เหล้า หรือค่าตัวโสเภณีที่ถูกค้าไม่ใช่มุสลิมนำมาจับจ่ายในร้านมุสลิมเป็นต้น เพราะมีหลักกฎหมายอิสลามข้อหนึ่งระบุว่า : (الحرام لا يتعدى إلى ذمتين) ความว่า : “สิ่งหะรอมไม่ส่งผลถึงบุคคลที่สาม”

6. การที่รัฐบาลไทยซึ่งมิใช่รัฐอิสลาม จัดเก็บ ภาษีสรรพสามิตจาก ยาสูบ สุรา และ เบียร์ เป็นต้น จากพลเมืองของประเทศที่มีใช้มุสลิม ภาษีดังกล่าว ไม่ถือเป็น ภาษีบาปแต่ประการใด เพราะการทำธุรกรรมระหว่างผู้ที่มีใช้มุสลิมในสิ่งที่เป็นที่ยอมรับหรือถูกต้องตามกฎหมายของบ้านเมือง กฎหมายอิสลามให้การรับรองสิ่งดังกล่าว เพราะรัฐที่มีใช้รัฐอิสลาม หรือผู้ที่มีใช้มุสลิมสามารถดำเนินธุรกรรมต่างๆ ในสิ่งที่เป็นที่ยอมรับในรัฐของตนเอง แม้ว่าจะออกนอกกรอบของกฎหมายอิสลามก็ตาม และถือเป็นที่สุดระหว่างพันธกรรมของสองฝ่าย สิ่งนี้เป็นมิตรร่วมกันของนักกฎหมายอิสลาม เพราะกฎหมายอิสลามไม่มีอำนาจบังคับการในรัฐที่มีใช้รัฐอิสลาม

¹¹² อ้างแล้วหน้า 99

5.2 อภิปรายและสรุปผล

โดยหลักการอิสลามเบื้องต้น ทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮ์สร้างทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกนี้ ล้วนแล้วเป็นที่อนุญาตให้มนุษย์สามารถใช้ประโยชน์ได้เว้นแต่มีหลักฐานมาชี้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่หะรอมไม่อนุญาติในหลักการอิสลามซึ่งหนึ่งในนั้นคือ ทรัพย์สินซึ่งแน่นอนวิธีการได้มาของทรัพย์สินมันมีหลากหลายวิธีการ ทั้งที่อัลลอฮ์อนุมัติและไม่อนุมัติ ซึ่งผลออกมาก็คือทรัพย์สินที่หะลาลและทรัพย์สินที่หะรอม เป็นที่แน่นอนศาสนาอิสลามได้ส่งเสริมให้ใช้ประโยชน์เฉพาะทรัพย์สินที่หะลาลเท่านั้น ดังที่อัลลอฮ์ได้ทรงกล่าวในโองการอัลกุรอานที่ว่า :

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ)

ความว่า: “โอ้บรรดาผู้ที่ศรัทธาเอ๋ย สูเจ้าจงบริโภคแต่สิ่งที่ดีๆ จากสิ่งที่เราประทานเป็นเครื่องยังชีพแก่สูเจ้าเถิด” (อัลบะเกาะเราะฮ์ :172)

ทรัพย์สินหะรอมไม่ว่าจะเป็นหะรอมโดยตรงคือหะรอมด้วยตัวมันเอง หรือหะรอมด้วยสิ่งอื่น คือที่หะรอมในการครอบครองเป็นเจ้าของไม่ใช่หะรอมตัวตนของทรัพย์สิน ดังเดิมทรัพย์สินนั้นหะลาลผู้ใดจะเป็นผู้ครอบครองก็ตามแต่ทรัพย์สินนั้นกลายเป็นหะรอมสาเหตุเพราะอยู่ภายใต้การครอบครองของผู้โมยหรือว่าผู้ปล้นมา

ทรัพย์สินหะรอมคือทรัพย์สินที่ห้ามมุสลิมเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับมันไม่ว่าจะเป็นการครอบครองเป็นเจ้าของ หรือเอาไปใช้ประโยชน์ เพราะทรัพย์สินหะรอมไม่ได้อยู่ภายใต้การครอบครองของผู้ใดผู้หนึ่ง ที่จะครอบครอง และไม่มีสิทธิที่จะใช้ประโยชน์ได้ นอกจากแนวทางที่บทบัญญัติอิสลามได้กำหนดมาเท่านั้น

บุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินหะรอม และใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินหะรอมดังกล่าวมีบาปติดตัวไปตลอด จนกว่าจะหาวิธีเพื่อให้หลุดพ้นจากการครอบครองทรัพย์สินหะรอมนั้นได้ตามแนวทางที่บทบัญญัติอิสลามได้กำหนดมาเท่านั้น

ภาษีเป็นแหล่งรายได้ส่วนหนึ่งของประเทศ เพื่อนำมาใช้ในการบริหารประเทศ ไม่ว่าจะเป็นรัฐอิสลามหรือรัฐที่มีใช้รัฐอิสลาม สามารถจัดเก็บภาษีจากพลเมืองของประเทศเท่าที่รัฐมีความจำเป็น

องค์กรที่รัฐจัดสรรภาษีสุรา คือสำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และอีกหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับทุนสนับสนุนจากองค์กรนี้ ก็คือแผนงานสร้างเสริมสุขภาพะมุสลิมไทย(สสม.) ทำงานเฉพาะกับมุสลิม และยังให้ความช่วยเหลือในรูปแบบของทุนการศึกษา ทุนงานวิจัย เอกสารทางด้านวิชาการและด้านสุขภาพะ หนังสือทางวิชาการศาสนา เอกสารหรือสื่อเผยแพร่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลาม วารสาร หรือโครงการเพื่อพัฒนาส่วนบุคคลหรือเป็นสาธารณประโยชน์ของมุสลิมโดยรวม เช่น การสัมมนาทางวิชาการ โครงการค่ายอบรมศาสนาและจริยธรรม ฯลฯ เป็นต้น องค์กรนี้เกี่ยวข้องกับมุสลิมในประเทศไทยโดยเฉพาะ

ภาษีสุราที่จัดเก็บเข้าสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)ที่เป็นองค์กรของรัฐเป็นงบที่ผ่านกระบวนการสังเคราะห์จากภาษีสรรพสามิตมาเป็นงบประมาณแห่งชาติ ซึ่งได้เปลี่ยนสภาพจากภาษีมาเป็นทรัพย์สินของรัฐโดยชอบธรรมด้วยกฎหมายของประเทศ ซึ่งกฎหมายอิสลามให้การรับรองกฎหมายของประเทศที่ไม่ใช่มุสลิม รัฐจึงสามารถนำเงินดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายของรัฐและกฎหมายอิสลาม

ส่วนการได้มาซึ่งประโยชน์ต่างๆ ของมุสลิมในประเทศไทย ซึ่งรับในรูปแบบโครงการ งบพัฒนา ทุนการศึกษา หรืออื่นๆ เป็นต้น ที่รัฐจัดสรร จากภาษีที่มาจากสิ่งทีกล่าวมาข้างต้น เป็นการได้รับในสถานะพลเมืองของประเทศ ซึ่งรับในบริบทงบประมาณของรัฐไม่ใช่ในบริบทของภาษี การจัดสรรดังกล่าว ไม่ได้เจาะจงกับพลเมืองที่เป็นมุสลิมเท่านั้น แต่เป็นนโยบายของรัฐที่จัดสรรให้กับพลเมืองทั่วประเทศ

5.3 ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาวิจัยถึงการใช้จ่ายประโยชน์ของมุสลิมในประเทศไทยจากงบสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)ตามทัศนะนักกฎหมายอิสลาม ผู้วิจัยใคร่เสนอแนะดังต่อไปนี้

1. ควรสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยด้านบทบัญญัติอิสลามให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องฟิสิกส์ร่วมสมัย หะลาลและหะรอมในอิสลาม การมูอามะลาตในอิสลาม เป็นต้น เพราะการเข้าใจบทบัญญัติอิสลามเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการเข้าใจ

อิสลามในระดับหนึ่ง ประกอบกับสมัยนี้ผู้ที่เชี่ยวชาญด้านฟิกฮฺ(นิติศาสตร์อิสลาม)ยังมีจำนวนน้อย ถ้าเทียบกับความต้องการของสังคม

2. พึงหลีกเลี่ยงจากการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินหะรอมและวิธีการได้มาซึ่งทรัพย์สินหะรอม ทั้งนี้เพื่อเป็นการปิดกั้นสิ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมา เช่น เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น การละเมิดสิทธิผู้อื่น ความไม่เป็นธรรมในสังคม สร้างความแตกแยกในสังคม ทำให้เกิดการเป็นศัตรูทั้งสองฝ่ายพร้อมกับการสร้างความอหามาศแค้นและเผชิญหน้ากัน เนื่องจากสิ่งที่อิสลามได้ห้ามแล้วเป็นสิ่งที่ไม่มีความจำเป็นและอันตรายต่อมนุษย์ และยังเป็นสาเหตุหนึ่งที่อัลลอฮฺทรงโกรธกริ้ว เป็นแนวทางนำไปสู่นรก

3. ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินหะรอมได้นอกจากแนวทางที่บัญญัติอิสลามได้กำหนดมาเท่านั้น เช่น เพื่อส่วนบุคคลกรณีจำเป็น เพื่อกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาในบางกรณี เพื่อสาธารณประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับศาสนา เป็นต้น

4. การเอาเบาะฮฺเพื่อให้หลุดพ้นจากบาปที่ครอบครองทรัพย์สินหะรอมสามารถกระทำได้ด้วยวิธีการอื่นทรัพย์สินหะรอมให้กับเจ้าของกรณีทราบเจ้าของ การบริจาคให้กับผู้ที่มีฐานะยากจนและขัดสนหรือเพื่อสาธารณประโยชน์ของมุสลิมหรือการมอบให้กับบุคคลมุสลิมกรณีไม่ทราบผู้ครอบครอง

5. รัฐบาลสามารถจัดเก็บภาษีจากพลเมืองของประเทศ ซึ่งพลเมืองของประเทศต้องให้ความร่วมมือในเรื่องดังกล่าว

6. พึงหลีกเลี่ยงการชี้ขาดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัญหาฟิคว์ร่วมสมัย โดยเพียงแต่พิจารณาเฉพาะหรือพิจารณาแค่ในมุมมองที่เป็นหุกมดักลิฟีย์ วาญิบ มันคูบ หะลาล หะรอม มักรูฮฺ อย่างเดียวเท่านั้น แต่ต้องอาศัยการมองในแง่มุมมองต่างๆต้องอาศัยหุกมวักฎอียะฮ์ที่เป็นหุกมเชิงวิธีการหรือเชิงโครงสร้าง สะบับ ชะรฎ มานอิ รุกเศาะ อะซีมะฮฺ สึหะฮฺ นุกูลาน ด้วยประเภทต่างๆ ที่กล่าวมานี้ อาจจะเป็นตัวแปรที่ทำให้หุกมดักลิฟีย์เปลี่ยนไปได้และเป็นการมองปัญหาในแง่มุมมองต่างๆอย่างครบถ้วนหาไม่แล้วเราอาจเป็นคนที่ทำให้คำชี้ขาดโดยที่ยังมีข้อบกพร่องในกระบวนการวินิจฉัยอยู่ เช่น ปัญหาเรื่องการใช้ประโยชน์ของมุสลิมในประเทศไทยจากงบประมาณสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)ซึ่งมาจากภาษีสุรา ถ้ามองในแง่มุมมองเดียวคือหุกมดักลิฟีย์ก็คือหะรอมอย่างเดียว เพราะสุรานั้นอย่างที่เราทราบกันเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับมุสลิมเข้าไปเกี่ยวข้องกับทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น

การซื้อขาย ครอบครอง มูลค่า แต่ถ้ามองในหลายๆมุมมองจากที่หะรอมก็เปลี่ยนเป็นสิ่งที่หะลาลสามารถใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ต้องสงสัย

7. หน่วยงานหรือองค์กรทางวิชาการอิสลามพึงให้ความสำคัญกับฟิถุรุ่มสมัยที่มีปัญหาและไม่ชัดเจนในเรื่องของข้อตัดสิน โดยจัดอบรมสัมมนาเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแก่นักวิชาการและผู้สนใจทั่วไปตลอดจนหุ้ก่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวตามทัศนะนักกฎหมายอิสลาม

8. หลายหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐสามารถนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) องค์กรศาสนา กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการคลัง เป็นต้น

9. มุสลิมในประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากงบประมาณสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

5.3.1 ข้อเสนอแนะเพื่อทำการวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการแปล เรียบเรียงหรือเขียนตำราที่เกี่ยวข้องกับฟิถุรุ่มสมัย เป็นภาษาไทยทั้งนี้เพื่อง่ายต่อการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับหุ้ก่มที่เกี่ยวข้องกับฟิถุรุ่มสมัยสำหรับผู้ทำการวิจัยต่อไปและสำหรับผู้สนใจทั่วไป

2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ“การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินหะรอมตามทัศนะนักกฎหมายอิสลาม”ในประเด็นที่ยังไม่มีผู้ทำการวิจัย

3. ควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับ“หุ้ก่มของการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินหะรอม กรณีศึกษาอื่นตามทัศนะนักกฎหมายอิสลาม”ในประเด็นที่ยังไม่มีผู้ทำการวิจัย

4. ผู้วิจัยเห็นควรให้มีการวิจัยเรื่อง“ทัศนคติของมุสลิมในประเทศไทยที่ใช้ประโยชน์จากแผนงานสร้างเสริมสุขภาพมุสลิมไทย (สสม.)”

5.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้

ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้นักวิชาการอิสลามและบุคคลทั่วไปศึกษา“การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินหะรอมและหุ้ก่มที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหะรอม”ทั้งนี้เพื่อให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับบทบัญญัติเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินหะรอมตลอดจนหุ้ก่มที่เกี่ยวข้องกับ

ทรัพย์สินหะรอมแต่ละประเภท เพื่อจะได้ปฏิบัติยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้องในการ
ดำเนินชีวิตประจำวัน

Prince of Songkla University
Pattani Campus